

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN VĨNH LINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO**

**Giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh**

Thực hiện Công văn số 106/UBND-TH ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII, UBND huyện Vĩnh Linh báo cáo giải trình, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền theo Phụ lục đính kèm.

UBND huyện Vĩnh Linh báo cáo HĐND và UBND tỉnh được biết, chỉ đạo./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBMT huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Kênh theo dõi THNV;
- Lưu: VT-VP.

**Thái Văn Thành**

**Phụ lục**  
**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI**  
**GỬI ĐẾN KỶ HỢP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Vĩnh Linh)

TT	Nội dung kiến nghị	Kết quả giải quyết/Đề xuất hướng giải quyết	Lộ trình giải quyết dứt điểm
1	<p><i>Cử tri xã Hiền Thành (Vĩnh Linh) kiến nghị: Xem xét xác định phiên hiệu thanh niên xung phong cho “Đơn vị thủy lợi La Ngà”, đã lập hồ sơ đề nghị từ năm 2017, đến nay qua nhiều lần xác minh, đề xuất các cơ quan từ huyện đến Sở Nội vụ. Năm 2019, Sở Nội vụ phối hợp Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xác định phiên hiệu của đơn vị là đủ điều kiện. Tuy nhiên từ hội nghị đó đến nay chưa có kết quả, đề nghị Phòng có thông tin trả lời việc giải quyết.</i></p>	<p>Dựa trên hồ sơ đề nghị xác định phiên hiệu thanh niên xung phong cho “Đơn vị thủy lợi La Ngà”, UBND huyện Vĩnh Linh đã trình Sở Nội vụ theo quy định. Sau nhiều lần xác minh và tổ chức hội nghị lấy ý kiến xác định phiên hiệu của Đơn vị. Ngày 10/4/2019, Sở Nội vụ đã có Công văn số 204/SNV-XDCQ&amp;CTTN về việc xin ý kiến xác nhận đơn vị thanh niên xung phong đối với đơn vị Thủy lợi La Ngà 374 gửi Bộ Nội vụ và Bộ Nội vụ đã có Công văn trả lời số 2871/BNV-CTTN ngày 27/6/2019 là chưa thể xác nhận phiên hiệu cho đơn vị vì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chưa thống nhất tên gọi đơn vị theo tên ghi trong văn bản điều động cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Trị Thiên và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Trị Thiên là “Công trường La Ngà”.</li> <li>- Trong hồ sơ chưa có tài liệu của Khu uỷ, Ủy ban hành chính khu vực Vĩnh Linh chứng minh đơn vị “Công trường La Ngà” thành lập theo Chỉ thị 71/TTg-CN.</li> <li>- Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chưa đủ cơ sở cho việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong, cụ thể là lý lịch của những nhân chứng chưa thống nhất ngày.</li> </ul> <p>Dựa trên hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2871/BNV-CTTN, Sở Nội vụ đã tiến hành xác minh, phối hợp với Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị và các nhân chứng lịch sử có liên quan và đã có Công văn số 789/SNV-XDCQ&amp;CTTN ngày 22/11/2019 gửi Bộ Nội vụ đề nghị xác nhận phiên hiệu. Ngày 20/02/2020, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 854/BNV-CTTN về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong, trong đó Bộ có ý kiến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tài liệu bổ sung gửi kèm Công văn số 789/SNV-XDCQ&amp;CTTN của Sở Nội vụ chưa phải là tài liệu gốc hoặc tài liệu lập trước năm 1995 (trước khi Trung ương Đoàn ban hành Quyết định số 444/QĐ-TUĐTN ngày 14/11/1995 về việc tặng Kỷ niệm chương thanh niên xung phong và trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 về chính sách đối với thanh niên xung phong). Như vậy việc có tồn tại đơn vị Thủy lợi La Ngà là có cơ sở xác thực, tuy nhiên chưa có cơ sở xác định chính xác có phải là đơn vị TNXP hay không.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định</p>

TT	Nội dung kiến nghị	Kết quả giải quyết/Đề xuất hướng giải quyết	Lộ trình giải
2	<p><i>Cử tri các xã Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, TT Hồ Xá, Hiền Thành, Bến Quan kiến nghị: Tình trạng bốc mùi hôi do việc xả thải ra môi trường từ các công ty chế biến mủ cao su làm ô nhiễm nguồn nước sông Sa Lung, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân trên địa bàn (Tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước cử tri các xã đã có kiến nghị, sở Tài nguyên - Môi trường đã có giải trình trước kỳ họp. Tuy nhiên thực tế hiện nay tình hình ô nhiễm vẫn đang diễn ra, cử tri các xã tiếp tục có kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết).</i></p>	<p>Thực hiện Quyết định 205/QĐ-STNMT, ngày 19/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2022, Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện quan trắc tài nguyên và môi trường 12 đợt (01 đợt/tháng). UBND huyện đã gửi Thông báo kế hoạch các đợt quan trắc đến UBND các xã, thị trấn để nắm bắt và giám sát. Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện kết quả các chỉ tiêu phân tích chất lượng không khí và nước mặt nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam.</p> <p>Năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra tình trạng mùi cao su bao trùm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Sau khi nhận phản ánh của người dân và thực tế tại địa phương, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3846/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 về việc thành lập Tổ kiểm tra môi trường đột xuất một số cơ sở chế biến cao su trên địa bàn huyện, Tổ kiểm tra đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra đột xuất tại 04 cơ sở chế biến cao su, trong đó 02 cơ sở đã ngừng hoạt động (<i>Nhà máy cao su Bến Hải và nhà máy chế biến cao su Trường Anh</i>) và 02 cơ sở đang hoạt động trên địa bàn (<i>Công ty TNHH MTV Đức Hiền và Công ty TNHH MTV Trần Dương</i>). Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải 02 cơ sở đang hoạt động, không phát hiện việc xả thải nước thải ra môi trường, xung quanh nhà máy có phát sinh mùi. Tổ kiểm tra đã tiến hành lấy 02 mẫu khí, kết quả kiểm nghiệm mẫu khí thải của Công ty TNHH MTV Trần Dương vượt quy chuẩn kỹ thuật quy định. UBND huyện Vĩnh Linh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ban hành Quyết định số 4999/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 xử phạt vi phạm với số tiền 70.000.000 đồng. UBND huyện yêu cầu Công ty TNHH MTV Trần Dương khắc phục hệ thống ống khói của lò sấy. Từ thời điểm tháng 12/2022 đến tháng 02/2023 không xảy ra tình trạng phát tán mùi ra môi trường không khí ảnh hưởng đến người dân; đồng thời đề nghị cử tri khi phát hiện việc xả thải thì báo cáo với chính quyền địa phương cấp xã hoặc huyện để được kiểm tra và xử lý kịp thời.</p>	<p>Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở chế biến cao su, cơ sở chế biến nhựa trên địa bàn huyện Vĩnh Linh.</p>
3	<p><i>Cử tri xã Vĩnh Tú đề nghị xem xét hiệu quả hoạt động từ mô hình Hợp tác xã nông nghiệp trong toàn tỉnh, những hợp tác xã hoạt động không hiệu quả nên chuyển đổi mô hình:</i></p>	<p>Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 01/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; Kế hoạch số 67-KH/HU ngày 31/01/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Văn bản số 210/UBND-NN ngày 22/02/2023 về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, trong đó đã giao nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động của các hợp tác xã</p>	<p>Nội dung này sẽ hoàn thành trong quý III năm 2023.</p>

TT	Nội dung kiến nghị	Kết quả giải quyết/Đề xuất hướng giải quyết	Lộ trình giải
		<p>trên địa bàn theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã. Theo đó sẽ thực hiện các nội dung: Đối với các hợp tác xã đã ngừng hoạt động lâu ngày thì tập trung vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các hợp tác xã này giải thể tự nguyện theo khoản 1 Điều 54 Luật Hợp tác xã; trường hợp không vận động giải thể tự nguyện được thì tham mưu UBND huyện thực hiện quy trình và thủ tục giải thể bắt buộc theo khoản 1, khoản 2 Điều 54 Luật Hợp tác xã. Rà soát, sắp xếp lại các hợp tác xã hoạt động yếu, kém, không hiệu quả; tham mưu UBND huyện trong việc sáp nhập, hợp nhất các HTX quy mô nhỏ để hình thành các HTX quy mô lớn hơn.</p>	
4	<p><i>Cử tri xã Vĩnh Tú (Vĩnh Linh) kiến nghị: Tình hình sử dụng pháo nổ gia tăng, đề nghị các ngành cần có giải pháp kiểm soát từ cửa khẩu nhập lậu vào trong nước và có biện pháp kiểm tra nhằm ổn định tình hình:</i></p>	<p>Trong những năm qua, tình hình sản xuất, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo diễn ra phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn xã hội và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, do lợi ích kinh tế cao, một số cá nhân, tổ chức chưa nhận thức được những nguy hại nghiêm trọng do pháo, vật liệu nổ mang lại, sử dụng nhiều thủ đoạn qua mắt cơ quan chức năng để tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo trái phép. Hoạt động vận chuyển của các đối tượng qua nhiều giai đoạn, thời gian vận chuyển thường vào đêm khuya, đối tượng vận chuyển thường manh động, liêu lĩnh, bất chấp khi gặp lực lượng truy bắt. Công an huyện Vĩnh Linh đã ban hành Kế hoạch số 295/KH-CAH(ĐCSKT) ngày 23/2/2023 của Công an huyện Vĩnh Linh về Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn huyện năm 2023. Chỉ đạo các lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến Nhân dân thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các chế tài xử phạt để Nhân dân nắm biết, không vi phạm, tuy nhiên tình hình sử dụng pháo nổ vẫn còn diễn ra năm 2022 Công an huyện đã bắt và khởi tố 02 vụ, 02 đối tượng có hành vi buôn bán và vận chuyển hàng cấm, bắt và xử lý vi phạm hành chính 11 vụ, 11 đối tượng có hành vi sử dụng pháo trái phép, nộp ngân sách nhà nước số tiền là 86.000.000 đồng.</p> <p>Để góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng đốt pháo hoa có tiếng nổ trên địa bàn, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số biện pháp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, bắt giữ, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm về pháo, xử lý nghiêm theo quy định.</li> <li>- Phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hành chính các chợ, đại lý bán sỉ, lẻ, tạp hóa, các điểm tập kết ở bến xe... nhằm phát hiện, thu giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm về pháo.</li> </ul>	

TT	Nội dung kiến nghị	Kết quả giải quyết/Đề xuất hướng giải quyết	Lộ trình giải
		<p>- Đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã hội cấp xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành quy định của pháp luật về phòng chống các hành vi vi phạm về pháo, vật liệu nổ, nhất là thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi đốt pháo trong dịp Tết Nguyên Đán, các ngày lễ lớn tại địa phương. Rà soát, lập danh sách các cá nhân, tập thể vi phạm để chủ động răn đe, giáo dục không để tái phạm đồng thời thông báo công khai những đối tượng vi phạm về quản lý, sử dụng pháo, vật liệu nổ đến cơ quan, đơn vị công tác, chính quyền nơi cư trú.</p> <p>- Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần tự giác nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật, không mua bán, tiêu thụ, đốt pháo trong các dịp lễ, tết góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương</p>	
5	<p><i>Cử tri xã Hiền Thành kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, điều chỉnh về chất lượng cấp phát thuốc khám, chữa bệnh nhận từ bảo hiểm y tế chưa đáp ứng cho người bệnh, phải mua thêm thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả nên chi phí cao.</i></p>	<p>Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 về việc Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, do đó khi người dân đến tham gia khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế chỉ được sử dụng thuốc theo hạng Bệnh viện gồm có Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, Bệnh viện hạng II, Bệnh viện hạng III. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế cơ quan và tương đương chỉ sử dụng một số thuốc giới hạn giành cho các cơ sở này. Vì vậy khi bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại trạm y tế có nhu cầu một số thuốc nằm trong danh mục thuốc thuộc quỹ BHYT thanh toán nhưng chỉ được sử dụng ở các bệnh viện hạng III trở lên mà không được sử dụng tại trạm y tế xã, phường, thị trấn.</p> <p>Một số mặt hàng thuốc khi tham gia đấu thầu không có nhà thầu tham dự dẫn đến việc thiếu hụt thuốc cho người bệnh.</p> <p>Danh mục thuốc đã trúng thầu nhưng một số thuốc nhà thầu không cung ứng được với lý do: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, nhà sản xuất không nhập được nguyên liệu để sản xuất thuốc, thuốc chờ gia hạn số đăng ký, một số thuốc thay đổi mẫu nhãn nhưng chưa được sự đồng ý của Bộ Y tế nên các nhà sản xuất, phân phối không cung ứng kịp thời cho nhà thầu trúng thầu, do vậy bị gián đoạn và chậm trễ trong việc cung ứng thuốc cho các các cơ sở Y tế dẫn đến việc không đáp ứng kịp thời đầy đủ thuốc cho người bệnh.</p> <p>Trung tâm y tế huyện rất mong người bệnh khi đến khám chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ tại các cơ sở Y tế trên địa bàn huyện chia sẻ những khó khăn đang vướng mắc của ngành Y tế. Những trường hợp bất khả kháng ngoài khả năng đáp ứng của đơn vị kính đề nghị người bệnh, người nhà bệnh nhân phối hợp để Trung tâm thực hiện đúng quy định của Nhà nước và BHYT hiện hành nhằm thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị	Kết quả giải quyết/Đề xuất hướng giải quyết	Lộ trình giải
6	<p><i>Có ý kiến cử tri xã Hiền Thành (Vĩnh Linh) cho rằng: Trước đây có dự án Trạm điện phục vụ hợp tác xã nuôi trồng thủy sản của người dân xã Hiền Thành do Sở Nông nghiệp đầu tư trạm điện để phục vụ người dân sản xuất, khi hoàn thành Sở nông nghiệp không bàn giao trạm biến áp cho điện lực quản lý. Đến nay do đơn vị đầu tư chưa bàn giao cho điện lực, do đó hư hỏng người dân phải bỏ tiền sửa chữa. Từ năm 2018 đã có kiến nghị đến nay chưa được giải quyết (địa phương được trao đổi phải chờ quyết định của Bộ Công thương, của Chính phủ) đã quá lâu, đề nghị các ngành của tỉnh theo thẩm quyền có hướng giải quyết.</i></p>	<p>Qua làm việc với xã Hiền Thành về vấn đề kiến nghị của cử tri Điện lực Vĩnh Linh trả lời như sau: Việc bàn giao đường dây và TBA Tôm Liêm Công Phường được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện bàn giao tài sản cho ngành Điện quản lý phải được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 4, Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính Phủ. Các hồ sơ liên quan đến đường dây 22kV cấp điện cho TBA Tôm Liêm Công Phường đã được Công ty Điện lực Quảng Trị, Điện lực Vĩnh Linh, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Vĩnh Linh và các hộ nuôi Tôm Liêm Công Phường tiến hành kiểm kê khối lượng thực tế, xác định giá trị tài sản của công trình để gửi Sở Tài Chính theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về công trình điện được bàn giao, kính đề nghị HTX tôm Liêm Công Phường bố trí nguồn vốn để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, tin cậy và liên tục.</p>	<p>Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, giải quyết.</p>

